

## [การได้รับข้อมูล, การปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยราชการ และ สภาวะแวดล้อมในการทำงานในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา – ผลการวิจัยประชากรที่เป็นกลุ่มคนที่ย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศ MigCOVID ]

การได้รับข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ นำเชื่อถือและเพียงพอถือเป็นสิ่งสำคัญในสถานการณ์วิกฤต เช่น ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทั่วโลก นอกจากนี้ การตรวจสอบให้แน่ใจถึงการได้รับข้อมูล สิ่งที่สำคัญคือการพิจารณาว่า ข้อมูลต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติเพื่อการป้องกัน กลุ่มประชากรบางกลุ่มอาจจะอยู่ในสถานะที่เปราะบางกว่ากลุ่มประชากรอื่นในสถานการณ์วิกฤต ซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาในการได้รับข้อมูล หรือ

จากการที่บุคคลที่อยู่ในกลุ่มนี้มีมักจะตกอยู่ในภาวะของการสัมผัสเสี่ยงติดเชื้อได้บ่อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ เนื่องจากสาเหตุทางโครงสร้าง (เช่น สภาวะแวดล้อมในการทำงาน, สภาวะแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัย)

วัตถุประสงค์ของเอกสารรายงานนี้ คือการประเมินการได้รับข้อมูลต่าง ๆ การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติเพื่อการป้องกัน และ สภาวะแวดล้อมในการทำงานของประชากรที่ย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศ

โดยการใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยของสถาบันด้านสุขภาพและสวัสดิการ ผลกระทบจากโคโรนา

ต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของบุคคลที่เกิดในต่างประเทศ (MigCOVID n= 3 668, ความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม 60%) (อายุ 20-66 ปี) ในส่วนที่สามารถได้รับข้อมูลที่สามารถนำไปเปรียบเทียบได้

จะใช้ข้อมูลสำหรับเปรียบเทียบที่ระบุถึงประชากรทั้งหมดคือข้อมูลจากการวิจัยติดตามผล FinTerveys 2017 ของกลุ่มประชากรในอายุเทียบเท่ากัน (n= 3 490, ความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม 51 %)

บุคคลกลุ่มใหญ่ที่ย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศ (94 %) รวมทั้งประชากรทั้งหมด (98 %)

รายงานว่าได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด บุคคลที่ย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศ

ที่มีทักษะทางภาษาฟินนิชหรือสวีดิชยอดเยี่ยมรายงานว่าพวกเขาได้รับข้อมูลที่เพียงพอมากกว่า (97 %)

บุคคลที่มีทักษะทางภาษาอยู่ในระดับปานกลาง (92 %) หรือในระดับที่ไม่เกินระดับเริ่มต้น (91 %)

ผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าได้ปฏิบัติตามวิธีในการป้องกันส่วนใหญ่เป็นอย่างดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอยู่แต่ในบ้านขณะที่มีอาการไข้หวัด (ผู้ย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศ 96 % และประชากรทั้งหมด 97 %), เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสุขอนามัยของมือ และปฏิบัติตามหลักในการไอจามอย่างถูกสุขลักษณะ (93 %

ของทั้งสองกลุ่มประชากร), รวมทั้งรักษาระยะห่างที่ปลอดภัย (ผู้ย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศ 94 % และประชากรทั้งหมด 95 %) โดยมีรายงานน้อยกว่าเล็กน้อยเกี่ยวกับการใช้หน้ากาก (ผู้ย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศ 82 % และประชากรทั้งหมด 84 %)

โดยในส่วนของผู้ย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศ

รายงานว่าการปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศจะมีน้อยกว่า (ผู้ย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศ 84 % และประชากรทั้งหมด %) รวมทั้งการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Koronavilkku ลงในโทรศัพท์

(ผู้ย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศ 43 % และประชากรทั้งหมด 63 %)

โดยในกรณีนี้พบประเด็นความแตกต่างที่สำคัญของผู้ย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศจากแต่ละบริเวณที่แตกต่างกัน

ผู้หญิงจะปฏิบัติตามคำแนะนำมากกว่าผู้ชาย ผู้ย้ายเข้ามายังประเทศฟินแลนด์ (30 %)

รายงานเกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณของการทำงานที่บ้านเนื่องจากไวรัสโคโรนา น้อยกว่าประชากรของทั้งประเทศอย่างชัดเจน (43 %)

ประมาณหนึ่งในสี่ของผู้หญิงที่ย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศที่กำลังทำงานหรือกำลังฝึกงานทำงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาพยาบาล ซึ่งมีการพบกับผู้ใช้บริการ

ผู้หญิงที่ย้ายมาจากทวีปแอฟริกาในส่วนเดียวกันนี้เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นจะเห็นได้ชัดว่ามีจำนวนสูงสุด (60 %)

ผู้ที่กำลังทำงานหรือกำลังฝึกงานจำนวนเกินครึ่งเล็กน้อย (56 %)

ไม่สามารถรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยในที่ทำงานของพวกเขาได้ โดยผู้ที่กำลังทำงานหรือกำลังฝึกงานจำนวน 72 %

สามารถรักษาสุขอนามัยของมือที่ดีในที่ทำงานได้

สถานการณ์ในส่วนของผู้ที่รู้สึกว่าได้ข้อมูลเพียงพอและสามารถปฏิบัติตามวิธีในการป้องกันการแพร่ระบาดได้นั้นถือว่าค่อนข้างดี

การสังเกตพบประเด็นด้านความเกี่ยวข้องที่เพียงพอของทักษะทางภาษาฟินนิชหรือสวีดิชได้เน้นความจำเป็นในการใช้ภาษาที่ง่าย ๆ ในข้อมูลสำหรับการสื่อสารต่าง ๆ ในการสื่อสารหลากหลายภาษา และ

หลากหลายช่องทางมีความจำเป็นมากเป็นพิเศษในกรณีที่จะมีการอัปเดตข้อมูลหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้ชัดเจนมากขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

โดยมีความเป็นไปได้ว่าคำตอบของการรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำแนะนำอาจจะมีรายงานที่เป็นไปอย่างผิด ๆ

บ้าง ทั้งในส่วนของผู้ย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศ และ ในส่วนของประชากรทั้งหมด

โดยไม่สามารถตัดปัจจัยในส่วนของสภาวะแวดล้อมในการทำงาน และการเพิ่มความเสี่ยงในแพร่ระบาดออกไปได้ทั้งหมด

นายจ้างจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสภาวะในที่ทำงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้,

การให้คำแนะนำและการควบคุมเรื่องการปฏิบัติตามคำแนะนำ

เพื่อลดภาวะของการสัมผัสและติดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยไม่จำเป็นในที่ทำงาน

**คำสำคัญ:** ไวรัสโคโรนา (โควิด-19), การย้ายเข้าประเทศ, วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ